

Công đoàn trường THPT Lộc Thanh – Bảo Lộc chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Tháng Ba đã về, trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị chào đón ngày hội lớn của phụ nữ khắp thế giới nói chung và kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Việt Nam nói riêng, Công đoàn Trường THPT Lộc Thanh – Bảo Lộc đã phối hợp cùng Chính quyền nhà trường, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa nhằm tôn vinh, chúc mừng nữ cán bộ, cô giáo, nhân viên, học sinh nhân dịp 113 năm ngày quốc tế Phụ nữ 8-3. Các hoạt động được tổ chức vào chiều thứ bảy ngày 04/3/2023 và tiết chào cờ sáng thứ hai ngày 06/3/2023.

Trong buổi tọa đàm và tiết sinh hoạt dưới cờ, toàn thể CBGVNV và học sinh có dịp ôn lại truyền thống, vẻ đẹp của người phụ nữ, để từ đó càng thêm tự hào ngợi ca, tôn vinh họ, đặc biệt là những người phụ nữ đã và đang giảng dạy, làm việc và học tập tại Trường THPT Lộc Thanh.



Tiết chào cờ sáng thứ hai (06/3/2023) trang phục áo dài mỗi ngày lên lớp nay cũng rực rỡ hơn. Hình ảnh thướt tha, đằm thắm trong phần trình diễn áo dài tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, duyên dáng của cô và trò.



Tiếp đó là những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ chi đoàn các lớp. Các em đã rất tích cực tập luyện, tự tin biểu diễn chào mừng ngày 08/3.



CBGVNV trong trường ngoài những giờ làm việc đầy nhiệt huyết, khi tham gia các hoạt động tập thể lại rất nhiệt tình. Các tổ công đoàn tham gia các trò chơi (bịt mắt đập lon, cướp cờ, kéo co) sôi nổi, tích cực, bao mệt mỏi căng thẳng tan biến, chỉ còn lại những tiếng cười giòn tan, những giây phút vui vẻ cùng đồng nghiệp.





Sau buổi sinh hoạt vui chơi, toàn thể CBGVNV ngồi lại bên nhau thưởng thức những món ăn “đạm bạc đơn sơ” do chính các bàn tay khéo léo của các CBGVNV đã cùng nhau nấu nướng.



Qua các hoạt động, Công đoàn nhà trường đã tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa và thiết thực tạo được những phút giây vui vẻ, thư giãn, ấm tình đồng nghiệp, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa chị em phụ nữ nói riêng và với toàn thể CBGVNV trong nhà trường.